



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๗ แยกจากคลองสาย ๑ บริเวณนางมาลี แดงพรมยาว ๓๗๔ เมตร ตามรูปแบบรายการประมาณการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอกำหนด ราคากลาง ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน **ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท**
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง

กำหนดยื่นของสอบราคา ดังนี้

- วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หรือ วันอังคารที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ตึกบริเวณทางออกที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์) ชั้น ๒ ณ. ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดเปิดของสอบราคา

กำหนดเปิดของสอบราคาในอังคารที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ตึกบริเวณทางออกที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์) ชั้น ๒ ณ. ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์

/สถานที่ติดต่อ.....

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับรายละเอียด

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ในระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.santor.go.th , www.gprocurement.go.th และสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๔๔ - ๖๓๕๐ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) อุทัย ชัยชนะ
(นายอุทัย ชัยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ